



BT-HKG25_TG

3 วัน | 2 คืน

มหัศจรรย์

HONGKONG



เปิดทรัพย์รับดวงเศรษฐี ไปกับ
ซินแสเป็นหนึ่ง

40,999.-

ราคา
เริ่มต้น

เฮงรับดวงเศรษฐี พิธีเยี่ยมเงิน 1 ปีมีครั้งเดียว!!

วัดเปิดท้องพระคลัง "เจ้าแม่กวนอิมสองอ่า"



วัดกวนไท

วัดเชกวง

📅 เดินทาง : 04-06 มี.ค.67



ฟรี!
รถแท็กซี่รับ-ส่ง



★★★★
พักโรงแรมหรู
4 ดาว



🍴 อาหาร
7 มื้อ

มหัศจรรย์ HONGKONG

เปิดทรัพย์รับดวงเศรษฐี

เปิดทองพระคลังเจ้าแม่กวนอิม

หมูนกกังหันเสริมดวง

สักการะเทพเจ้ากวนอู



ชาบูชาบู บูฟเฟต์เมียร์ไมอัน



มือพิเศษ! Lei Yue Mun

เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เวย์

อาหาร : 7 มื้อ

โรงแรม : 4 ดาว



FLIGHT : TG600
BKK 08:00 → — HKG 11:45



FLIGHT : TG639
HKG 19:05 → — BKK 20:45

วันที่	รายการทัวร์	อาหาร			โรงแรม
		เช้า	กลางวัน	เย็น	
1	<ul style="list-style-type: none"> สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • เกาะลันเตา • นั่งกระเช้านองปิง พระใหญ่เทียนถาน • ซิตีเกทเอ๊าทเล็ด 		✓	✓	BP INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2	<ul style="list-style-type: none"> “พิธีขี้มเงิน” วัดเจ้าแม่กวนอิม ซองฮ่า • วัดกวนไท • วัดชางงทมิว โรงงานซิลเวลรี่ • ร้านหยก • วัดหยวนหยวน • เจ้าแม่ทับทิมหินหัว 	✓	✓	✓	BP INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3	<ul style="list-style-type: none"> วัดหวังต้าเซียน • รีพัลส์ เบย์ • วัดหม่านโม • ย่านจิมซาจุ่ย สนามบินเช็กแลปก๊อก • สนามบินสุวรรณภูมิ 	✓	✓		



โปรแกรมการเดินทาง 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เวย์



BKK	→	HKG
เที่ยวบิน	ออก	ถึง
TG600	08.00	11.45

HKG	→	BKK
เที่ยวบิน	ออก	ถึง
TG639	19.05	20.45

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเซ็กแลปก๊อก • เกะลันเตา • นั่งกระเช้านองปิง • พระใหญ่ เทียนถาน • ซิตีเกทเอ๊าทเล็ต

📺 (-/กลางวัน/เย็น)

05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ **สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)** โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน



หมายเหตุ

เนื่องจากตัวเครื่องบินของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ **Random** ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

08.00 น. ออกเดินทางสู่ **เกาะฮ่องกง** โดยเที่ยวบินที่ **TG600**

11.45 น. เดินทางถึง **สนามบินเซ็กแลปก๊อก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง** (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) จากนั้นจึงผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระ

กลางวัน 📺 **บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มือพิเศษ! เมนู Lei Yue Mun**

จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ สถานีตงซุง เพื่อขึ้น **กระเช้าลอยฟ้าของปิง** พาท่านขึ้นเขาไปยังหมู่บ้าน
วัฒนธรรมนองปิงที่อยู่บนยอดเขา Muk Yue บนเกาะลันเตา ชมวิวมุมกว้าง 360 องศาของท้องฟ้า
พื้นดิน และท้องทะเล ตลอดระยะทางทั้งหมด 5.7 กิโลเมตร



นมัสการ **พระใหญ่นองปิง หรือ พระใหญ่เทียนถาน** มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก สร้างด้วย
ทองสัมฤทธิ์หนัก 250 ตัน สูง 34 เมตร ประดิษฐานบนแท่นบุชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้น
ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี และ
ด้านล่างประดับด้วยรูปปั้นเทพธิดาทั้ง 6 ที่กำลังถวายนางไม้ รูปเทียน โคมไฟ ผลไม้ และดนตรี
ตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ นำท่านขอพร **พระใหญ่
เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน** ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน
การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรากฏ์ประทานพร เชื่อกันว่า *..ใครได้ไปขอพรพระใหญ่แห่งวัดโป
หลินแล้ว ชีวิตจะมีแต่ความสุข และประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน..* หากสัมฤทธิ์ผลก็มาจุดธูป
ขอบคุณ ไม่ต้องมาแก้บน ไม่ต้องเอาอะไรมาถวายองค์พระใหญ่ แค่เดินทางกลับมาขอบคุณก็

พอแล้ว ในบริเวณนี้ยังมี สัตว์เทพเจ้าในตำนานของจีน หงส์ เต่า มังกร และ กิเลน ตามความเชื่อ บางคนก็จะมาอธิษฐานขอพรเพื่อให้โชคดี

วิธีการไหว้ขอพรพระใหญ่ที่ถุกวิี

- ๐ ขอพรที่จุดประธานพร “จุดรับพรจากองค์พระใหญ่” ณ ลานอธิษฐาน
- ๐ ให้ไปยืนตรงกลางบริเวณฐานวงกลม และจะมีวงกลมเล็กๆ ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดขอพรที่ดีที่สุด
- ๐ ยกมือไหว้มองไปหาพระใหญ่ บอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ที่มาไหว้ท่าน และตั้งจิตอธิษฐานขอพร
- ๐ ขอพรเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และปรบมือ 3 ครั้ง หากมีเสียงสะท้อนกลับมาว่ากันว่าคำขอนั้นจะสมความปรารถนา



อิสระ ณ บริเวณ **หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง** เที่ยวชมร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว หรือเดินหาของอร่อยๆ กินก็มีให้เลือกมากมาย โดยเฉพาะขนมหวานขึ้นชื่อ “บัวลอยหยินหยาง” บัวลอยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับกะทิ (สีขาว) มาถึงแล้วต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง

อิสระข้อปั้งตามอธยาศัย **ซิติเกท เอ๊าท์เลท** เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย รวมทั้ง รองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซูเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะ เป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

เย็น ๑๐ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น พักที่ BP INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง “พิธีเยี่ยมเงิน” วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ • วัดกวนไท • วัดแขกงหมิว • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก • วัดหยวนหยวน • เจ้าแม่ทับทิมทินหัว
๑๐ (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า ๑๐ บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร



**พิธีเยี่ยมเงิน
เจ้าแม่กวนอิม**

- จุดธูป และตั้งจิตอธิษฐาน
- มอกซ์ นามสกุล ที่อยู่
- มอกเหตุผล และจำนวนเงินที่ต้องการ
- ทวระขอพรแต่ 1 ข้อให้ชัดเจน
- ขอพรให้ตัวเองเท่านั้น
- ไม่ต้องติดสินบน หากพรที่ขอสำเร็จ ให้กลับมากอบคุนทำงกัณอ
- ปักธูปในกระถาง หยิบผงธูปใส่ซองแดง (อั้งเปา) ที่เตรียมไป
- นำซองงนแหืออกระถางธูป 3 รอม

จากนั้น

นำทุกท่านเข้าร่วม พิธีเยี่ยมเงินเจ้าแม่
กวนอิม 1 ปี มีครั้งเดียว หากกล่าวถึง
พิธีศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกงที่มีชื่อเสียง
“พิธีเยี่ยมเงินเจ้าแม่กวนอิม ณ วัด
กวนอิมของฮำ” คงเป็นหนึ่งในพิธีที่มีชื่อเสียง
อยู่ในนั้น วัดแห่งนี้จึงเป็นที่นิยม เพราะ
มีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านเงิน
ทองก้อนโต ความเจริญมั่งมีในชีวิต



โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “วันเปิดทรัพย์” นั่นเอง นับจากวันซิวอิกหรือวันตรุษจีนถัดไปอีก 26 วัน
ซึ่งถือว่าเป็นฤกษ์วันที่ดี ในแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกัน เพราะนับจากการคำนวณตามปฏิทินจันทรคติ
จีนนั่นเอง แต่ละปีจะมีแค่ 1 วันเท่านั้น ทำให้เมื่อถึงวันเปิดทรัพย์ผู้คนจะหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุก
สารทิศ ทั้งชาวฮ่องกง ทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ เพื่อมากราบไหว้ขอพร
กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นพิธีที่จะช่วยเสริมดวงให้เงินทองไหลมาเทมา ส่วนทริคในการ
ขอพรให้สมหวังแบบรวดเร็วทันใจ เพียงแค่ตั้งจิตอธิษฐานและขอพรอย่างมุ่งมั่นตั้งใจจริง ทั้งนี้สิ่ง
ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ชุดไหว้ทำพิธี อาทิ รูป เทียน กระดาษเงิน-ทอง เมื่อใดก็ตามพรที่ขอสัมฤทธิ์ผล
แล้ว ให้เดินทางกลับมาขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมด้วยตัวเอง ..**สิ่งสำคัญคือ ห้ามติดสินบนองค์เจ้าแม่
กวนอิมเด็ดขาด..** เมื่อได้รับซองแดงที่บรรจุผงรูปหลังทำพิธีเสร็จเรียบร้อยให้เก็บรักษาเอาไว้อย่าง
ดี

การคืนเงินเจ้าแม่กวนอิมที่ภู่วี

➤ หลังพรที่ขอสัมฤทธิ์ผล ให้กลับไปไหว้ขอบคุณท่านด้วยตัวเอง

➤ เตรียมชุดไหว้ทำพิธี และกระดาษเงินกระดาษทอง

➤ นำชุดไหว้และกระดาษเงินกระดาษทองไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม เปรียบเหมือนการมอบ

คืนเงินแก่ท่าน

เดินทางต่อไปยัง **วัดกวนไท** หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า "วัดเทพเจ้ากวนอู" เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อัน
เลื่องชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูนที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้ากวนอู ซึ่งท่านเป็นเทพเจ้า
แห่งความซื่อสัตย์เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม โดยศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้ ผู้ที่มาไหว้สักการะจะนิยม
ขอพรเรื่องธุรกิจและบิรวาร ฉะนั้น การมาบูชาขอพรจะช่วยเสริมดวงไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ศัตรู ทำให้
มีมิตรที่ซื่อสัตย์ และคุ้มครองบิรवारให้ก้าวหน้าอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งผู้ประกอบการอาชีพ ตำรวจ ทหาร
และนักการเมือง จึงนิยมมากราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อกวนอู



กลางวัน ๑๐ **บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มือพิเศษ! เมนูชาบู**

จากนั้น เดินทางสู่ **วัดแชกงหมิว** เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง เป็นวัดที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน ซึ่งเป็นที่รำลึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่องของกัณฑ์ลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดกัณฑ์ลม” ทางด้านในวัดจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจำหน่ายรูป และเครื่องบูชาต่างๆ เมื่อได้รูปแล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่จุดธูปที่ลานกว้าง เขียนชื่อ-นามสกุล และ วัน/เดือน/ปี ที่มาทำบุญครั้งนี้ลงไปบนใบเสเดาะเคราะห์ เพื่อทำให้เกิดสิริมงคล ช่วยปิดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป

นำท่านเยี่ยมชม **โรงงานจิลเวลรี่** ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกัณฑ์ลมวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแชกงหมิว และนำท่านชม **ร้านหยก** มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อีสระให้ได้เลือกซื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแต่ตัวเอง

นำท่านออกเดินทางสู่ **วัดหวนหยวน** เป็นวัดเพียงแห่งเดียวของเกาะฮ่องกงที่เผยแพร่ศาสนาหลักของจีนทั้ง 3 ศาสนาในวัดเดียวกัน คือ พุทธ เต๋า และขงจื้อ คนฮ่องกงนิยมมาไหว้ฝักดวงชะตา หรือมาแก้ปีชงกับเทพพระเจ้าให้ส่วยเอี้ย ทุกๆ ปี ในรอบ 60 ปี จะมีเทพเจ้าให้ส่วยประจำอยู่ในแต่ละปี ซึ่งจะมีชื่อเรียกต่างกันรวมกันได้ทั้งสิ้น 60 องค์ ให้สังเกตดูปีเกิดที่ฐานของเทพเจ้าแต่ละองค์ ภายในวัดยังมี หอฟ้า ถูกสร้างด้วยหินธรรมชาติเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขาด้านหลัง ด้านซ้ายและด้านขวาล้อมรอบด้วยมังกรเขียว วิหารหลักอยู่ด้านบนสุดของหอฟ้า ด้านหน้าวัดจะมีซุ้มประตูขนาดใหญ่ ซึ่งมองลงมาจะเห็นวิวเกาะฮ่องกง



นำท่านสักการะ **เจ้าแม่ทับทิม ทินหัว** วัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของฮ่องกง อาคารของวัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนบรรยากาศภายนอกดูร่มรื่น นอกจากมาสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิมใน

เรื่องของการเดินทางให้ปลอดภัยแล้ว ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดจะเป็นขบวนรูปปั้นขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่ตามเพดานด้านในวัด ยามที่แสงแดดสาดส่องจะยิ่งสวยงามเหมือนเป็นลำแสงส่องทะลุวันรูป

เย็น ๑๐ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น พักที่ BP INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม วัดหวังต้าเซียน • รีพัลส์ เบย์ • วัดหม่านโม • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเซ็กแลปก๊อก • สนามบินสุวรรณภูมิ

๑๐ (เช้า/กลางวัน/-)

เช้า ๑๐ บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ต้มข่า



จากนั้น เดินทางไปยัง **วัดหวังต้าเซียน** วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ตัวอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ผู้คนมักเดินทางมาราบไหว้ เพราะเชื่อว่า .. **พระหวังต้าเซียนมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ขอพรสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ..** นำท่านสักการะ **องค์หวังต้าเซียน** บริเวณลานหน้าวิหารหวังต้าเซียน มีชื่อเสียงด้านการขอพรด้านด้าน

สุขภาพ ที่ลานด้านในวัดจะมีแท่นสีแดงให้นั่งคุกเข่ากราบไหว้และขอพร นอกจากนี้ยังมี **เชียมซี** ของวัดหวังต้าเซียนได้ชื่อว่า แม่นยำมากๆ ในการทำนายอนาคต และนำท่านสู่ **หาดทรายรีพัลส์เบย์** ที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น เริ่มต้นด้วยการ **เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย และออกด้วยเท้าขวา** เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกา ซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั่นเอง ก่อนที่จะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภได้ด้วยการ **ลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด** เพื่อให้มีแต่ความโชคดี จากนั้นนำท่านสักการะขอพร **เจ้าแม่กวนอิม** เป็นองค์แรก คนฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ โดยเฉพาะที่วัดเจ้าแม่กวนอิม บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ของเกาะฮ่องกง มีคำร่ำลือมาตั้งแต่อดีตว่า **..ไม่ว่าใครจะขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ..**



ไหว้ขอพร **เจ้าแม่ทับทิม** เป็นองค์ที่สอง เพื่อปกป้องภัยอันตรายจากการเดินทาง และไหว้ขอพรโชคลาภจาก **เทพเจ้าไฉชิงเอี้ย** เป็นเทพเจ้าที่ให้โชคลาภ และความมั่งมีเงินทอง ความร่ำรวย หรือถ้าหากจะขอลูกให้ขอลูกจาก **พระสังกัจจายน์** หากอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องทางด้านขวา แต่ถ้าหากอยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องทางด้านซ้าย และนำท่าน **ข้ามสะพานต่ออายุ** เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุยืนเพิ่มขึ้น 3 ปี ถ้าข้ามแล้วห้ามเดินย้อนกลับไปเด็ดขาด เพราะคนฮ่องกงเชื่อว่าชีวิตจะสั้นลงไป 3 ปี สำหรับคนโสดจะเลือกขอพรกับ **เทพเจ้าแห่งความรัก** ให้เอามือลูบที่บริเวณหินสีดำ พร้อมกับอธิษฐานให้สมหวังกับความรัก ปิดท้ายด้วยการรับพลังฮวงจุ้ยจาก **ศาลาแปดทิศ** ซึ่งถือเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง



กลางวัน ๑๐ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มือพิเศษ! เมนูท่านอย่าง

จากนั้น ขอพรเทพฝั่งบุนที่ **วัดหม่านโม** อีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่ในฮ่องกง ถูกสร้างบริเวณถนนฮอลิวูดย่านชิววัน โดยจุดประสงค์ของการสร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าสององค์คือ เทพเจ้าหม่าน และ เทพเจ้าโม ภายในวัดสามารถเดินชมและถ่ายรูปได้ แต่ห้ามใช้แฟลช และถ่ายรูปปรบกววน คนที่มาไหว้พระ ด้านในวัดมีพื้นที่ไม่มากคลั่งด้วยกลิ่นและควันธูป ของคนที่มาทำบุญ รูปของวัดจีนจะมีขนาดใหญ่เป็นขดคล้ายกันหอย



ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ **DUTY FREE** และเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง **ย่านจิมซาจุ่ย** มีร้านขายของ ทั้งเครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์ที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง อยู่ด้วย ซึ่งตามชอกติ๊กอันซัซซ็อนมากมายนั้น ยังมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่อย่าง **OCEAN TERMINAL** ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า ารเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อกัน สามารถเดินทะลุถึงกันได้ และยังมีแบรนด์หรูระดับ HI-END มากมายให้ได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย



**** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ****

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.00 น. ออกเดินทางสู่ **สนามบินสุวรรณภูมิ** โดยเที่ยวบินที่ **TG639**

20.45 น. เดินทางถึง **กรุงเทพฯ** โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

.....

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางราคาฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์

วัน เดินทาง	ผู้ใหญ่	เด็กมี เตียง	เด็กไม่มีเตียง
----------------	---------	-----------------	----------------

04 – 06
มีนาคม
2567

40,999 40,999

มหัศจรรย์

HONGKON

**เปิดทรัพย์รับดวงเศรษฐี ไปกับ
ซินแสเป็นหนึ่ง**

40,999 ราคา
เริ่มต้น

เฮงรับดวงเศรษฐี พิธียืมเงิน 1 ปีมีครั้งเดียว!!
วัดเปิดทองพระคลัง "เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ"

วัดกวนไท

📅 **เดินทาง : 04-06 มี.ค.67**

🧳 **ฟรี!**
น้ำหนักกระเป๋า

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

**** ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน ****

ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ
วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรา
นี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว

หมายเหตุสำคัญ..โปรดอ่าน

- ๑ หากไม่มีห้องพักประเภท TRIPLE ROOM (TRP) กรณีเดินทาง 3 ท่าน จะต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม กรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง
- ๑ หากมีเด็กอายุไม่เกิน 3- 11 ปีบริบูรณ์ ร่วมเดินทางด้วยและมีความประสงค์จะพักกับผู้ปกครอง ต้องทำการแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการจองเท่านั้น พร้อมระบุต้องการพักแบบใด (เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง)
- ๑ บริษัทฯ จะยึดประเภทห้องพักตามใบจองจากบริษัทเอเจนซีที่ท่านทำการจองทัวร์มาเท่านั้น หากมีการแจ้งเปลี่ยนห้องพักในระยะเวลาใกล้วันเดินทาง อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทห้องพักได้
- ๑ กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หากผู้เดินทางเป็น นักเรียน นักศึกษา ครู หมอ พยาบาล ทหาร ธุรกิจขายตรง (เครื่องสำอาง อาหารเสริม หรืออื่นๆ) และชาวต่างชาติ ต้องทำการขอราคาใหม่ทุกครั้ง ถ้าต้องการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อศึกษาดูงาน กรุณาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทฯ โดยละเอียด
- ๑ ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศฮ่องกง (รวมถึงฝั่งมาเก๊า เซินเจิ้น และจูไห่) ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ โรงงานจิวเวลรี่ ร้านหยก ร้านยา ร้านยางพารา เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
- ๑ เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน **2,000 HKD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน** หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
- ๑ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย /หน่วยงานอื่นๆ ไม่อนุญาตให้ออกเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่งฮ่องกงปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
- ๑ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม (โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ หรืออาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- ๑ โปรแกรม โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- ๑ กรณีสายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือประกาศเลื่อนเที่ยวบินออกไปจนกว่าจะสามารถเดินทางได้ อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุทางธรรมชาติต่างๆ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศฮ่องกงได้ หรือในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางธรรมชาติระหว่างท่องเที่ยวอยู่ในประเทศฮ่องกง ทำให้คณะไม่สามารถท่องเที่ยวตามโปรแกรมได้ ซึ่งเหตุสุดวิสัยดังกล่าวอยู่นอกเหนือไปจากความรับผิดชอบและความควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะยึดประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกง และความปลอดภัยของคณะเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนคำประกาศเตือน หรือจากความประมาทของตัวเอง **** บริษัททัวร์ในประเทศไทยและฮ่องกง รวมถึงบริษัทประกันภัยในประเทศไทยและฮ่องกง จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี **** ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับทุกเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

อัตราค่าบริการรวม



- ตัวเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
- ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
- น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ชรับ-ส่ง ตามรายการระบุ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
- ภาษีน้ำมัน และภาษีตัวทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง



อัตราค่าบริการไม่รวม



- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทางไทย หรือค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ (หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าส่วนต่างน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อกวน การนัดหยุดงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน หากหน่วยงานรัฐบาลไทย/จีน (ฮ่องกง) มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัว หรือขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม
- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยพร้อมหนังสือรับรอง
- ค่าทิปโถงท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
- ค่าประกันโควิด-19 ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ หากพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
- ค่าที่พักในประเทศฮ่องกงสำหรับกักตัว หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
- ค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องพัก หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)





เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการยกเลิกตั๋ว

การจองตั๋ว:



ชำระมัดจำ 15,000 บาท

กรุณาจองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระทันที ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)

กรณีเจ็บป่วย:

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง



กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน 7 วัน ก่อนเดินทาง

กรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี





เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการยกเลิกทัวร์

กรณียกเลิก : (จอยกรุป)



ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป

บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตัวเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ



ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป

บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ยกเลิกเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง

บริษัทฯ หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตัวเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)



ยกเลิกเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุป)



ยกเลิก/เลื่อนการเดินทาง ก่อนเดินทาง 60 วัน

บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตัวเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ



ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน

บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)



ยกเลิกการเดินทาง หลังชำระเงินเต็มจำนวน

บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)



เงื่อนไขอื่นๆ

- สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน กัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
- คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง **ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง**
- กรณีที่ท่านต้องออกตัวภายใน เช่น ตัวเครื่องบิน ตัวรถทัวร์ ตัวรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
- อัตราค่าทัวร์นี้สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัวกรุ๊ป) ไม่สามารถเลื่อนไฟล์ทขาไปหรือขากลับได้ จำเป็นจะต้องไปและกลับตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
- **กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเกี่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น**
- เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- เกี่ยวกับ ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 5-7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
- **หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับผิดชอบเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้)**



รายละเอียดเพิ่มเติม

- หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน หรือสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
- ในกรณีถูกปฏิเสธการเข้า/ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์
- หากใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
- หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว หรือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกิดสูญหาย และชำรุดจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- ตัวเครื่องบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน คืนเงิน หรือไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้นตามอัตราค่าน้ำมัน หรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตัวดังกล่าว
- เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด และเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ/ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
- ในกรณีของหนังสือเดินทางจะต้องไม่มีการชำระ เบี้ยกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆ หรือแม้กระทั่งตรา ป้ายลายการ์ตูน ที่ไม่ใช้การประทับตราอย่างเป็นทางการของประเทศนั้นๆ กรุณาตรวจสอบก่อนออกเดินทางทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- ผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
- กรณีมี "คดีความ" ที่ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- กรณี "หญิงตั้งครรภ์" ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

